

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๑๖



กวด. 12.1
วันที่ 8 ก.พ. 65
เวลา 15-004

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1460
รับที่ (อีเมล)
วันที่ 8 ก.พ. 2565 เวลา 9.05ข.

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) โดยเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของสถาบันการเงินให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและกฎหมายด้านการประมงในปัจจุบัน และมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน และแจ้งให้สถาบันการเงินรับทราบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้เพื่อลดภาระต้นทุนและระยะเวลาในขั้นตอนการตรวจรับรองให้กับผู้ประกอบการฯ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีคุณสมบัติ ให้ได้รับการบริการการตรวจรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และควรต้องติดตามและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไข

/เพิ่มเติมฯ...

เพิ่มเติมฯ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบตามมาในวงกว้าง พร้อมทั้ง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในกุ้ง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากโรคระบาดในกุ้งทั้งในระดับฟาร์มและระดับประเทศด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนูชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ